

## BÍ QUYẾT TRANG ĐIỂM NHANH GỌN VÀ TIẾT KIỆM

Chắc hẳn việc làm đẹp, trang điểm ngày nay đóng vai trò tuyệt đối quan trọng trong cuộc sống của mỗi người phụ nữ hiện đại chúng ta. Tiêu chí đẹp mọi lúc mọi nơi ngày càng được hướng tới giúp bạn gái chúng ta tạo được ấn tượng và nhiều thiện cảm khi đi làm, đi chơi hoặc ngay cả khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Trong bài này, hãy cùng thảo luận cách chọn sản phẩm trang điểm cơ bản phù hợp với mọi nhu cầu, cách trang điểm nhanh, ấn tượng và những điều cần tránh khi trang điểm:

Chọn bộ trang điểm tiết kiệm



Thị trường ngày nay đang bày bán vô số những loại sản phẩm trang điểm từ cao cấp đến bình dân nhất. Do vậy, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả thực sự là mối bận tâm của không ít bạn gái. Các sản phẩm cần có chỉ đơn giản như: kem lót nền, phấn phủ, kem che khuyết điểm và các mỹ phẩm trang điểm như: chì kẻ mắt, chì kẻ mày, phấn mắt, phấn má và son môi. Các bạn nên lưu tâm lựa chọn sản phẩm tương ứng với làn da, có nhãn hiệu có uy tín giúp makeup đẹp và không ảnh hưởng đến sức khỏe làn da.

### **Trang điểm để má hồng tự nhiên nhất**



Muốn cho má hồng tự nhiên, bạn hãy dùng cọ loại lớn để đánh phấn hồng, nhúng cọ vào phần hồng, sau đó gõ nhẹ cọ lên lưng bàn tay cho rơi bớt phần dư ra trước khi đánh lên má.

### **Trang điểm làm màu mắt sáng và bắt mắt hơn**

Để làm màu mắt sáng và bắt mắt hơn, trước khi tán phấn mắt, hãy dùng chì sáp mắt hay kem lót mắt màu trắng tô toàn bộ bầu mắt. Sau đó dùng cọ tán bầu mắt nhúng vào phấn mắt gõ nhẹ lên lưng bàn tay để phần dư rơi bớt ra và tán đều trên bầu mắt. Áp dụng cách này sẽ cho màu mắt bám lâu bền màu và lên màu chuẩn nhất.

### **Trang điểm để phấn không bị dày trên mặt**

Tránh tình trạng makeup phấn dày trên da mặt, phấn dễ bám mảng lên da trông như mặt nạ. Trước tiên bạn đánh qua một lượt với kem nền bằng cách dùng các ngón tay vỗ đều quanh mặt, sau đó đánh phấn phủ bằng cách dùng miếng bọt biển phớt nhẹ lên da.

**Trang điểm tránh da không bị mốc khi trang điểm**

Nếu muốn có làn da mịn màng và hoàn hảo nhất, mỗi lần trang điểm hãy rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Sau đó dùng kem tẩy da chết và đắp mặt bằng dưa chuột. Kế đến, rửa mặt sạch rồi vỗ nước hoa hồng đều khuôn mặt. Bạn sẽ có làn da mịn màng và lớp makeup nền của bạn sẽ mỏng mịn tự nhiên.

**Trang điểm để mascara không bị lem ở lông mi**

Để cho mascara không bị lem ở lông mi, cách tốt nhất hãy đợi cho lông mi khô khoảng hai phút trước khi mở mắt ra. Nếu vẫn chưa đạt hiệu quả hãy đợi cho đến khi khô và bong ra, bạn nhúng que quần bông gòn vào kem lót, lăn qua lại vài lần chỗ khu vực bị lem. Như vậy bạn có thể lấy chỗ mascara bị lem ra mà vẫn giữ được nét đẹp cho đôi mắt.

**Thoa kem dưỡng ẩm mắt ngay cả khi đã trang điểm**

Hãy để lộ kem dưỡng mắt hay những mẫu thử nhỏ trên bàn làm việc hoặc trong túi xách. Thường xuyên thoa 1 lượng nhỏ kem ngay cả khi bạn đã trang điểm. Kem sẽ giúp đôi mắt của bạn được mềm mại và giảm nếp nhăn một cách đáng kể, nhất là với phụ nữ tuổi 30.

## Sử dụng kem có chứa retinoid ngăn lão hóa da xuất hiện vùng mắt

Đây là 1 loại kem giúp phụ nữ tuổi 30 “cải lão hoàn đồng”, đánh bại những dấu hiệu về lão hóa. Bạn nên thoa kem này trước khi đi ngủ ở cằm, trán và mũi, đặc biệt là vùng da mắt ngăn chặn xuất hiện nếp nhăn vết chân chim là kẻ thù của nhan sắc. Nó không những giúp bạn làm giảm nếp nhăn, mà còn “đánh bay” những đốm mụn đầu đen đáng ghét.

## Chọn phấn nền và phấn phủ

Đối với da nhờn, bạn nên dùng các loại mỹ phẩm có ghi oil-free hay oil absorbing. Các chất nhờn có thể làm thay đổi màu của lớp phấn nền. Tránh dùng phấn nền có màu nhạt. Các sản phẩm kiềm dầu tốt sẽ làm lớp makeup bám lâu giữ màu bền.

Nếu da mặt bạn hơi tái, hãy dùng phấn nhũ để cải thiện khuyết điểm đó. Bôi ít nhũ lên trán, gò má, mũi và xương hàm, vì đây là những vùng bắt sáng nhất, gương mặt bạn sẽ hồng hào, ngời sáng. Ngoài ra, gương mặt bạn sẽ sáng hồng với một ít phấn nhũ lên những phần bắt sáng trên khuôn mặt như gò má, trán, sống mũi.

**Lưu ý:** Massage mặt, mỗi trước khi sử dụng sản phẩm để phấn bám chặt và không làm khô da.

Để trang điểm ấn tượng và trên hết là sự an toàn với sức khỏe và làn da của bạn, những sản phẩm có nguồn gốc được bán bởi những trang web online uy tín là điều mà các bạn nên quan tâm. Các bạn có thể tham khảo thêm những sản phẩm trang điểm đa dạng với rất nhiều nhãn hiệu trên **Meta.vn**.

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm của META.vn. Với mục tiêu **“Luôn dành khó khăn phiền phức về mình để thỏa mãn khách hàng”** và cung cấp cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất, nếu Quý khách muốn mua hoặc đặt hàng, vui lòng liên hệ theo số:

Tại **Hà Nội 04.3785 5633** hoặc tại **Hồ Chí Minh 08.3830 8569**.

***Chúng tôi cam kết sẽ mang đến sự hài lòng cho Quý khách!***